



## ข่าวเด่นประจำสัปดาห์จากกรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม

รวบรวมโดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงฮานอย

20 สิงหาคม 2561

### ธนาคารกลางเวียดนาม (SBV) ควบคุมการให้กู้ยืมเงินตราต่างประเทศ



นาย Le Minh Hung ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเวียดนาม (SBV) มีคำสั่งให้ธนาคารพาณิชย์ทั่วประเทศควบคุมการให้กู้ยืมเงินตราต่างประเทศอย่างเคร่งครัด เพื่อลดการเก็งกำไรและ แข่งขัน กับระบบอัตราแลกเปลี่ยนดอลลาร์สหรัฐฯ (Dollarisation) ในระบบเศรษฐกิจ

ตามระเบียบของธนาคาร SBV ธนาคารพาณิชย์ยังคงสามารถให้เงินกู้ระยะสั้นที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศแก่บริษัทส่งออกที่ต้องการเงินทุนสำหรับการผลิตและมีรายได้เป็นสกุลเงินต่างประเทศ จนถึงสิ้นปี 2561 หลังจากที่ได้รับเงินกู้ยืมดังกล่าวแล้ว ผู้ส่งออกต้องขายเงินตราต่างประเทศที่ขี้มให้แก่ผู้ให้ยืม เพื่อขายเงินตราเวียดนามโดยใช้วิธีการ ของตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราสากล (Spot FOREX) ยกเว้นในกรณีที่ใช้เงินตราต่างประเทศเพื่อชำระเงิน

โดยคาดว่ายอดค้างชำระของเงินที่ให้กู้ยืมเงินตราต่างประเทศส่วนใหญ่เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ในธนาคารของรัฐ มีมูลค่าเกือบ 300 ล้านล้านดอง (12,760 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) และ เมื่อปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา VietinBank มียอดสินเชื่อค้างชำระที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศสูงสุดจำนวน 109.978 ล้านล้านดอง Vietcombank 99.254 ล้านล้านดอง และ BIDV 86.254 ล้านล้านดองตามลำดับ

ธนาคารเอกชนบางแห่ง รายงานว่า ธนาคาร ที่ให้กู้ยืมสกุลเงินตราต่างประเทศสูงเช่น ธนาคาร MB มีจำนวน 25.44 ล้านล้านดอง ธนาคาร Sacombank 12.73 ล้านล้านดอง ธนาคาร Eximbank 10.45 ล้านล้านดองและธนาคาร Techcombank 10.1 ล้านล้านดอง

ผู้ส่งออกมีความพอใจต่อการกู้ยืมเงินเป็นดอลลาร์สหรัฐฯมากกว่า สกุลเงินดอง เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมสกุลดอลลาร์สหรัฐฯต่ำกว่าสกุลเงินดอง ปัจจุบันธนาคารมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 2.8-4.70 ต่อปี สำหรับเงินกู้ยืมระยะ

สั้นและร้อยละ 4.5-6.0 สำหรับเงินกู้ระยะปานกลางและระยะยาวสำหรับเงินกู้ยืมสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ในขณะที่อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมสกุลเงินต้อง ระยะสั้นร้อยละ 6-9 ต่อปีและเงินกู้ระยะยาวปานกลางและระยะยาวอยู่ที่ร้อยละ 9-11 ต่อปี

ตามระเบียบของธนาคาร SBV อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯที่ธนาคารมีมูลค่าเป็นศูนย์ แต่ธนาคาร แจ้งว่าจะต้องจ่ายเงินร้อยละ 0.7 สำหรับการจัดหาเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ ที่ใช้ในการกู้ยืม และร้อยละ 1.5 สำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

ผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้ธนาคาร SBV เข้มงวดต่อการให้กู้ยืมเงินตราต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการบีบบังคับจากภายในประเทศ ซึ่งคาดว่าอัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์สหรัฐฯ/ ดอง ของประเทศจะเพิ่มขึ้นและหาก ธนาคาร SBV ห้ามการให้กู้ยืมเงินตราต่างประเทศ ทางธนาคาร อื่นๆจะต้องขายเงินดอลลาร์สหรัฐฯให้กับ ธนาคาร SBV และรับเงินสกุลดองเพื่อการกู้ยืม ในขณะเดียวกันก็จะช่วย ธนาคาร SBV เพิ่มทุนสำรองเงินตราต่างประเทศของประเทศได้ดีกว่าการควบคุมอุปทานเงินตราต่างประเทศและอัตราแลกเปลี่ยนเช่นเดียวกับการ แข่งขันกับระบบอัตราแลกเปลี่ยนดอลลาร์สหรัฐฯ (Dollarisation) ของเศรษฐกิจ

นาย Phan Minh Ngoc ผู้เชี่ยวชาญด้านการธนาคาร กล่าวว่า การให้กู้ยืมเงินดอลลาร์สหรัฐฯทำให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯแข็งขึ้นอย่างมาก เนื่องจากประชาชนในท้องถิ่นใช้เงินดอลลาร์สหรัฐฯในการทำธุรกรรมรายวันมากขึ้น ซึ่งหมายความว่าผลกระทบจากนโยบายของธนาคารกลางลดลง

นาย Ngoc ยกเรื่องเงินเฟ้อมาเป็นตัวอย่าง คือ เมื่ออัตราเงินเฟ้อสูง ธนาคารกลางจึงต้องการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเพื่อควบคุม อย่างไรก็ตามเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจที่หดตัวในขณะที่คนในท้องถิ่นต้องการกู้ยืมเงินเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯมากกว่าเงินดอง จึงหมายความว่า นโยบายการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางในการต่อสู้กับภาวะเงินเฟ้อจะไม่ผล เรื่องนี้เห็นได้ในบางประเทศที่มีอัตราเงินเฟ้อสูง ซึ่งเงินดอลลาร์สหรัฐฯจะแทนที่สกุลเงินท้องถิ่น ในขณะที่ธนาคารกลางของประเทศต่างๆไม่สามารถทำอะไรได้

ถึงแม้ว่าธนาคาร SBV มีแผนที่จะหยุดการให้กู้ยืมเงินตราต่างประเทศหลายครั้ง แต่ก็ตัดสินใจขยายสินเชื่อดังกล่าวเพื่อช่วยผู้ส่งออกภายในประเทศสามารถเพิ่มการส่งออก เนื่องจากธุรกิจและการผลิตของพวกเขาประสบปัญหาตามนโยบายจูงใจของรัฐบาล

อย่างไรก็ตามธนาคาร SBV ยืนยันว่าเป็นเพียงนโยบายระยะสั้นเท่านั้น สำหรับระยะยาว ธนาคารจะยกเลิกนโยบายและทางบริษัทต้องค่อยๆเปลี่ยนจากการกู้ยืมเงินเป็นการซื้อและขายเงินตราต่างประเทศแทน

(จาก bizhub.vn/ 14 สิงหาคม 2561)

Disclaimer: ข้อมูลต่างๆที่ปรากฏเป็นข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และการเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลแก่ผู้สนใจเท่านั้น โดยสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงฮานอยจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดจากการที่มีบุคคลนำข้อนี้ไปใช้ ไม่ว่าในทางใด-สคต.ฮานอย